



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว โทร. ๐-๕๕๙๙-๑๒๓๔

ที่ พล ๗๘๓๐๑/-

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวให้มีความรู้ในขอบเขตภารกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบเฉพาะตำแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับองค์กร ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กร เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว จึงขอรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกมลทิพย์ ยอดเกต)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

(นางสาวบรรลักษ์ณ์ ภูมิ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(นางจิรฉกรรณ แก้ววงทิว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- ทราบ

(นางสาวอมร อวนทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

- ทราบ

(นายประเจตน์ หมั่นพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ที่	โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวนบุคลากร ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	วันที่ ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม
๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ วิธีการและขั้นตอนการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานครู รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานส่วนท้องถิ่น	๗ คน	๘ - ๙ ต.ค. ๖๓
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเรียนรู้ผ่านการเล่นไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับครูระดับปฐมวัย”	เพื่อให้พนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบลได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำผลงานที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติ เพื่อขอให้มีและหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นได้	๒ คน	๑๐ - ๑๑ ต.ค. ๖๓
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น การคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างอาคาร การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าวัสดุรวมต่อหน่วยของงานก่อสร้างอาคาร การคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของงานทางสะพาน และท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	๑ คน	๑๙ - ๒๑ พ.ย. ๖๓
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวทางการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online และแนวทางการกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒ คน	๒๐ - ๒๒ พ.ย. ๖๓

ที่	โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวนบุคลากร ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	วันที่ ที่เข้ารับการฝึกอบรม
๕	โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชี และปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน	๕ คน	๒ - ๕ ธ.ค. ๖๓
๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะ และพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติในการควบคุมกิจการน้ำบาดาล	๑ คน	๒๗ - ๒๘ ม.ค. ๖๔
๗	โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒ คน	๓๑ ม.ค. - ๔ ก.พ. ๖๔
๘	โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านช่างตามเกณฑ์ที่สภาวิศวกรกำหนด	๒ คน	๑๘ - ๒๖ ส.ค. ๖๔
๙	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ ๓ หัวข้อ คุย ๓ อ. (อ้วน,อาหาร,ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก	เพื่อพัฒนาสุขภาพและความปลอดภัยของเด็กวัยเรียน และสนับสนุนรูปแบบการดำเนินงานของโรงเรียนปลอดภัย	๗ คน	๒๑ ส.ค. ๖๔

ที่	โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา	วัตถุประสงค์	จำนวนบุคลากร ที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	วันที่ ที่เข้ารับการฝึกอบรม
๑๐	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้วยการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑ คน	๒๐ - ๒๓ ก.ค. ๖๔

ปัญหาและอุปสรรค

- เนื่องจากสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) จึงทำให้บางหลักสูตรทำการยกเลิกการฝึกอบรม และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดการประชุมในรูปแบบอื่นๆ เช่น ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom , Line Meeting, Facebook Live เป็นต้น